



กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: การเงิน-ลงทุน/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 2 เมษายน 2563

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11515

หน้า: 13(ล่าง)

Col.Inch: 30.95 Ad Value: 49,520

PRValue (x3): 148,560

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ดีเอสไอ'บุกค้น'เอ็มทีซี' ผู้บริหารปัดเรียกคบ.โหด

'ดีเอสไอ'บุกค้น'เอ็มทีซี' ผู้บริหารปัดเรียกคบ.โหด

กรุงเทพธุรกิจ ● "ดีเอสไอ" บุกค้นออฟฟิศ "เมืองไทยแคปปิตอล" พบหลักฐานที่ส่อไปในทางเรียกดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนด ย้ำหากเข้าข่ายกระทำผิดเตรียมดำเนินคดี ด้านผู้บริหารยืนยัน จัดเก็บแค่ 20-22% ต่ำสุดในระบบล้มไม่มีคิดเกินกว่ากฎหมาย พร้อมระบุการยึดรถหากลูกค้าเบี้ยวหนี้เกิน 3-6 เดือน ถือเป็นปกติของธุรกิจ

รายงานข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2563 คณะพนักงานสืบสวนกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินนำโดย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินได้เข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมายจำนวน 3 แห่งตามหมายค้นศาลอาญาลงวันที่ 19 มี.ค.2563 ประกอบด้วย 1.บมจ.เมืองไทยแคปปิตอล(MTC) 2.ศูนย์ประมวลรถ MTC จังหวัดราชบุรี และ 3.ศูนย์ประมวลรถ MTC จังหวัดชลบุรี

ผลการตรวจค้นพบสิ่งของที่อาจใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 เช่น ข้อมูลสัญญาการกู้ยืมเงินของลูกค้าที่บริษัทดังกล่าว เอกสารเกี่ยวกับการประมวลรถยนต์ จักรยานยนต์ และเอกสารประกอบอื่นๆ จำนวนมาก ทั้งนี้หากเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการรับเป็นคดีพิเศษต่อไป

ทั้งนี้ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ประกอบการสามารถเรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 15% และ

มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรอีกไม่เกิน 8% รวมเป็น 23%

กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรมได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายจำนวนมาก ซึ่งเป็นผู้กู้เงินจาก MTC ขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าว โดยกล่าวหาว่ามีการปล่อยเงินกู้ให้ผู้เสียหายโดยมีการทำสัญญาคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และใช้หลักทรัพย์เป็นทะเบียนรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์เป็นหลักประกัน ซึ่งกระทำการผ่านสาขากว่า 4,000 สาขาของกลุ่มบริษัททั่วประเทศ หากลูกค้าผิดนัดชำระหรือไม่สามารถชำระหนี้สินตามสัญญาเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยได้ บริษัทจะทำการยึดรถหลักประกันที่ได้ระบุไว้ขายทอดตลาดผ่านการประมูลที่ลานประมูลต่างๆ ทั่วประเทศ ในหลายพื้นที่ จึงเชื่อได้ว่าอาจจะมีผู้เสียหายในลักษณะดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร MTC กล่าวยืนยันว่า บริษัทปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ในอัตราเพียง 20-22% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ธปท.กำหนดไม่เกิน 28% และถือว่าต่ำสุดในอุตสาหกรรม โดยหากผู้ขอสินเชื่อผิดนัดชำระ 3-6 เดือนจะยึดรถจักรยานยนต์ไปประมูล ซึ่งเป็นกระบวนการปกติของธุรกิจนี้

"ดีเอสไอเข้ามาขอข้อมูลกับทางบริษัทเมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมาหลังมีผู้ร้องเรียนซึ่ง DSI ก็ทำตามหน้าที่เราให้ความร่วมมือทุกอย่าง และยืนยันว่าเราเก็บดอกเบี้ยต่ำเพียง 20-22% ต่ำกว่าที่ธปท.กำหนด ซึ่งเรามีเอกสารยืนยันทุกอย่าง"